

ล้อซื้อกระทงวัน! ยธ.หัวนสวมรอย เดินสายตบทรัพย์ เรื่องบานขอกินกำปรับ-ค.ญ.ไม่ยอม

ด.ญ.วัย 15 ไม่ขอรับเงินค่าปรับลิขสิทธิ์กระทงคืน เตรียมรวบรวมผู้เสียหายจากถูกล้อซื้อฟองกลักรรโชกทรัพย์ ด้านเจ้าของลิขสิทธิ์แจงไม่มีนโยบายจับละเมิดลิขสิทธิ์ รมว.ยธ.ชี้ถ้าตั้งใจล้อซื้อให้ได้หลักฐานไม่บริสุทธิ์ ผู้แจ้งโดนดำเนินคดีด้วย

อ่านต่อหน้า 11

ล้อซื้อกระทง

จากกรณีน้องอ้อม (นามสมมติ) อายุ 15 ปี ชาว จ.นครราชสีมา ถูกตัวแทนลิขสิทธิ์ล้อซื้อจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จากการประดิษฐ์กระทงขายเพื่อต้องการหารายได้เสริมช่วยแม่เงาภาระพ่อแม่ โดยได้รับคำสั่งซื้อกระทงติดรูปตัวการ์ตูนดังจากประเทศญี่ปุ่น และให้นำกระทงดังกล่าวมาส่งที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ลานย่าโม) เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ก่อนนำตัวไปดำเนินคดีที่ สภ.เมืองนครราชสีมา พร้อมเรียกเงินค่าปรับ 50,000 บาท เพื่อเป็นการไกล่เกลี่ย แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเจรจาให้จนกระทั่งตกลงจ่ายค่าปรับ 5,000 บาท ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์การ์ตูนดังกล่าว ได้ติดต่อไปที่นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงษ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เพื่อขอนำเงิน 5,000 บาท ที่เป็นค่าปรับจากน้องอ้อมมาคืนให้ โดยจะคืนให้ผ่านทางตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา แต่ล่าสุดทราบว่าผู้ปกครองของน้องอ้อมจะไม่ยอมรับเงินใดๆ เนื่องจากลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มคนดังกล่าว คล้ายกับขบวนการมิชชันนารี ซึ่งในวันเดียวกันนั้นมีผู้ที่ถูกกลุ่มคนดังกล่าวล้อซื้อ

และจับปรับเรียกเงินค่าลิขสิทธิ์ 5-6 ราย โดยบางรายยินยอมจ่ายเงินให้แก่กลุ่มคนดังกล่าวไปถึง 2 หมื่นบาท ซึ่งหลังจากนี้จะได้ประสานผู้เสียหายทั้งหมดมารวมตัวกันแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่อ้างตัวเป็นตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ เพจเฟซบุ๊ก ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ได้ยกตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4077/2549 ขึ้นเทียบเคียง พร้อมระบุว่า “คดีการล้อซื้อลิขสิทธิ์ ศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษายกฟ้องมาแล้ว อย่าไปยอมจ่ายง่าย ๆ”

พ.ต.อ.เชนทร์ เสดะปุตะ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา กล่าวว่า มีตัวแทนลิขสิทธิ์และตำรวจไปล้อซื้อจับกุมในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ พนักงานสอบสวนได้ช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยจนสุดท้ายตกลงค่าเสียหายกันที่ 5,000 บาท โดยตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพราะหากไม่ดำเนินการก็จะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือเป็นช่องโหว่ของกฎหมายเช่นเดียวกัน จึงอยากฝากเตือนนักเรียน นักศึกษา หากจะกระทำการใดๆ ควรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่า กลุ่มที่ล้อซื้อแล้วจับมาปรับค่าลิขสิทธิ์ ก็จะถูกดำเนินคดี

“สำหรับคดีนี้ผมก็เห็นใจน้องอ้อม เพราะมีความตั้งใจที่จะหาเงินรายได้เสริมช่วยแม่เงาภาระของผู้ปกครอง และไม่ได้มีการทำ

เป็นธุรกิจใหญ่โตอะไร หลังจากนั้นก็จะได้ประสานไปที่ผู้ปกครองเพื่อหาทางช่วยเหลือเยียวยาตามความเหมาะสม ส่วนหากตัวแทนลิขสิทธิ์ จะติดต่อขอนำเงินค่าปรับมามอบให้แก่ครอบครัวของน้องอ้อม ผมก็พร้อมที่จะเป็นตัวกลางให้ ขณะเดียวกันถ้าหากผู้ที่ถูกจับละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งมีอยู่หลายราย หากจะรวมตัวกันมาแจ้งความถูกกลุ่มบุคคลดังกล่าวกรรโชกทรัพย์ ตำรวจก็พร้อมจะรับแจ้งความไว้ดำเนินคดีเช่นกัน” พ.ต.อ.เชนทร์ กล่าว

ขณะที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรของ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ออกประกาศแจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยสรุปคือ ทางบริษัทไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดทำการจับลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายแต่อย่างใดตามข่าวที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ขณะนี้ทางบริษัทได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย และมอบหมายให้ทนายความดำเนินการสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดเดินทางไปพบน้องอ้อม เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากกรณีดังกล่าวมีการไกล่เกลี่ย เปรียบเทียบปรับไปแล้ว อย่างไรก็ตาม การสอบถามข้อมูลนั้นเพื่อต้องการนำข้อมูลมาเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องการล้อซื้อว่าเป็นลักษณะใด ถูกต้องเหมาะสมตามข้อกฎหมายหรือไม่ อีกทั้งหากมีการล้อซื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน การกระทำผิดทางคดีที่ไม่บริสุทธิ์นั้นจะส่งผลกระทบต่อผู้แจ้งด้วย

“เราต้องได้ข้อเท็จจริงว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร ที่ผ่านมามีเด็กได้ผลิตกระทงหรือทำผิดในลักษณะละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นประจำหรือไม่ ถ้าไม่ทำแล้วอยู่ดี ๆ ก็ไปแจ้งให้ผลิต ต่อมาก็ก่อจับว่ากระทงทำผิดแบบนี้คงไม่ถูกต้อง ได้หลักฐานไม่บริสุทธิ์ ย่อมมีผลทางคดีแน่ เหมือนไปล่อลวงให้เขาทำผิด แล้วนำหลักฐานไปใช้แบบนี้ทางกฎหมายคงมีผลทางคดี กระทงยุติธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือหากคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถยื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรม ที่ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข กระทงยุติธรรมได้” นายสมศักดิ์กล่าว

ด้าน นายรัชชัช ไทยเขียว อดีตรองปลัดกระทงยุติธรรม โพสต์ข้อความผ่าน

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 6 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6473

หน้า: 1 (ล่างขวา), 11

Col.Inch: 124.93

Ad Value: 219,876.80

PRValue (x3): 659,630.40

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ล้อซื้อกระทงวันยธ.หัวนมสวมรอยเดินสายตบทรัพย์

เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีดังกล่าวว่า กระบวนการล้อซื้อเด็กที่มีความสามารถและต้องการช่วยเหลือตนเองและครอบครัว บริษัทใหญ่โตเริ่มต้นใช้วิธีการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับเด็กก่อนได้หรือไม่...!!? เด็กบางคนมีทักษะพิเศษในการทำหัตถกรรม และต้องการช่วยเหลือตนเองด้วยการทำเป็นรายได้พิเศษเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เด็กบางคนก็มีตัวการ์ตูนเป็นขวัญใจ การทำหัตถกรรมของเด็กจึงเอาสิ่งที่รักมาผนวกกับความสามารถพิเศษดังกล่าว ไปทำหัตถกรรมเล็กๆ น้อยๆ พอมีรายได้ช่วยเหลือตนเองตามช่วงเทศกาลงานบุญ นายธวัชชัย ระบุว่า กรณีที่เด็กมีพัฒนาการเพียงแค่วาดรูปพิเศษ เป็นครั้งคราวตามห้วงประเพณี ไม่ได้ทำอุตสาหกรรม บริษัทใหญ่โตมีชื่อเสียงขนาดนั้น หากเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัดเดือนก่อน หรืออาจจะอนุญาตลิขสิทธิ์เป็นการชั่วคราว เพื่อให้เด็กทำได้อย่างถูกกฎหมาย และถือว่าเป็นงานให้บริการเพื่อสังคมหรือ CSR ของบริษัท ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการที่มีค่าต่อไปในอนาคตจะดีกว่าหรือไม่

การเริ่มต้นด้วยกระบวนการล้อซื้อพร้อมเรียกเงินค่าปรับจำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นการใกล้เคียงกับเด็กที่อายุขนาดนั้น นอกจากทำให้เด็กขวัญกระเจิงแล้ว ยังเป็นการฝังภาพแผลเป็นทางจิตใจที่ไม่มีวันลืม และยังถือเป็นการขัดขวางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาการตามวัยของเด็กอีกด้วย

“การกล่าวเช่นนี้ มิได้ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกระทำความผิด และคนกระทำความผิดไม่ควรลอยนวล แต่ควรเริ่มต้นด้วยกระบวนการอย่างอื่นก่อนวิธีการล้อซื้อและจับเพื่อใกล้เคียงก่อนจะได้หรือไม่ ผ่ากให้ช่วยกันคิดต่อ ถือเป็นการมองจากข้าราชการเกษียณก็แล้วกัน” อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมระบุ

ทั้งนี้ น้องอ้อม พร้อมกับพ่อแม่ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ในรายการโหนกระแส โดยมีพิธีกร นายกรรชัย กำเนิดพลอย และนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ทนายความชื่อดังเจ้าของเพจ “ทนายคลายทุกข์” ร่วมกันซักถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น

น้องอ้อม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีคนมาทักเฟซบุ๊กส่วนตัวถึง 3-4 คน เกี่ยวกับกระทงลายการ์ตูนต่าง ๆ ว่ามีรูปกระทงที่รับทำใหม่ ซึ่งตนได้นำรูปต่างๆ มาให้ดู ก่อนจะมีการสั่งทำหลายต่าง ๆ

จำนวน 10 อันบ้าง 5 อันบ้าง จากนั้นได้มีการโอนเงินมัดจำมาให้ก่อน และมีการนัดส่งกระทงกันในวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่หน้าประตูชุมพล จ.นครราชสีมา ซึ่งขณะนั้นได้มีหญิงสาวคนหนึ่งนำเงินมาให้ 500 บาท ก่อนที่จะรีบเดินไป จากนั้นได้มีกลุ่มชายหญิง 4-5 คน และตำรวจ 1 นาย มาล้อมจับ พร้อมกับถ่ายรูปไว้ โดยบอกว่า ตนละเมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนก่อนจะคุมตัวมาที่ สภ.เมืองนครราชสีมา พาไปยังห้องมีตภายในโรงพัก โดยมีเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์ 3-4 คน สอบถาม จากนั้นได้ให้ตนโทรศัพท์ต่อสายถึงแม่ และมีการพูดคุยกัน มีการเรียกเงิน 5 หมื่น-1 แสนบาท

แม่ของน้องอ้อม กล่าวว่า หลังจากได้รับโทรศัพท์ของลูก แต่เป็นเสียงของคนอื่นก็ตกใจมาก ได้รับแจ้งว่าลูกถูกจับละเมิดลิขสิทธิ์ทำกระทงการ์ตูน แต่สามารถตกลงกันได้ โดยบอกให้มาที่โรงพักและจ่ายเงินกว่า 5 หมื่น เพื่อถอนแจ้งความ เมื่อไปถึงก็ได้มีการเจรจาต่อรองกัน ซึ่งบอกไปว่า ไม่มีเงิน มีให้ 3,000-5,000 บาท อีกอย่างตนก็ต้องไกล่เกลียดแล้วด้วย แต่เจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์บอกให้จ่าย 1 หมื่นแล้วกัน โดยมีคนสลับคนมาพูดจาหวานล่อมให้ยอมจ่าย แต่ตนไม่มีเงิน จึงเดินไปบอกลูกด้วยความเศร้าใจว่า “ถ้าลูกทำผิดลูกต้องยอมติดคุก” ซึ่งลูกสาวก็บอกว่า “หนูยอมติดคุก” เพราะรู้ว่าแม่ไม่มีเงิน และไกล่เกลียดจากนั้นก็มีการพาเข้าไปคุยกับตำรวจบนโรงพักเพื่อไกล่เกลียด แต่ตนก็ยังยืนยันว่ามีเงินจ่ายแค่ 5,000 บาท ตำรวจก็ให้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์อีกครั้ง โดยตนบอกว่า “มี 5,000 ให้ทราบเท่าที่ยอม” จากนั้นเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์บอกว่า ให้คุณตาของลูกสาว ซึ่งเป็นอดีตตำรวจกลับไปก่อน จึงยอมรับเงิน 5,000 บาท พร้อมกับถอนแจ้งความ

“ไม่ใช่แค่ลูกสาวคนเดียวที่ถูกจับ ยังมีคนอื่นถูกล้อซื้อจับกุมลักษณะเดียวกันมากกว่า 20 รายจากเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์ชุดนี้ บางรายยอมจ่ายมากกว่า 1 หมื่นเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีเหมือนกัน ส่วนจะแจ้งความดำเนินคดีกับ คิดว่าจะไม่แจ้ง เพราะเป็นห่วงเรื่องการเรียนหนังสือของลูก” แม่ของอ้อม กล่าว

ด้านทนายเดชา กล่าวว่า “ถือว่าเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่ไปหลอกล่อเด็กให้เขาทำกระทงให้เป็นรูปการ์ตูนที่ คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ แล้วก็ไปจับ เท่ากับว่าคุณไม่ใช่ผู้เสียหาย คุณคือผู้ใช้ให้เขาไปกระทำ

ความผิด เพราะฉะนั้นเมื่อคุณเป็นผู้ใช้ให้เด็กกระทำความผิด คุณก็ไม่ใช่ผู้เสียหาย คุณก็ไม่สามารถดำเนินคดีไปแจ้งตำรวจได้ ด้านตำรวจก็ไม่สามารถรับแจ้งความหรือลงประจำวันได้ ถ้ายังไม่แจ้งความก่อนแล้วไปจับเด็กคนนั้นแล้วก็ไปบังคับให้จ่ายเงินก็คือการ “กรรโชก” มีความผิดฐานกรรโชกข่มขู่เด็ก โดยพฤติกรรมแบบนี้ถือเป็น “มิฉฉาชีพ” ส่วนมีรายอื่นที่ตกเป็นเหยื่อ สามารถรวมตัวไปแจ้งความเอาผิดได้”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้ร้องเรียนไปยังเพจเฟซบุ๊กดังแห่งหนึ่ง ใช้ชื่อ นางสมพิศ (ขอสงวนนามสกุล) ระบุว่า ลูกสาวชื่อน.ส.หนึ่ง (สงวนชื่อและนามสกุลจริง) อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน จ.นครราชสีมา ก็ถูกตัวแทนลิขสิทธิ์ลักษณะเดียวกันนี้ล่อซื้อเช่นกัน ก่อนหน้านั้น น.ส.หนึ่งทำงานเบเกอรี่ขาย หารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียน เพราะแม่ป่วยเป็นมะเร็งและโรคหัวใจ จึงทำงานไปด้วยเพื่อแบ่งเบาระทางบ้าน ล่าสุดช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้ให้ตัดกระทงจากขนมอาหารปลาขาย โดยเสนอขายทางเฟซบุ๊กเป็นลายการ์ตูนต่างๆ กระทั่งวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีผู้หญิงคนหนึ่งสั่งซื้อกระทง 30 ใบ โดยขายราคาส่งใบละ 18 บาท และได้เร่งทำกระทงให้ 3 วัน 3 คืน ถึงเวลา 01.00 น. และนำไปส่งให้บริเวณลานย่าโม อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา พอส่งกระทงเสร็จ มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ 5 นาย เข้ามาจับกุมทันที และนำตัวไป สภ.เมืองนครราชสีมา พอตนทราบเรื่องก็รีบไปหาลูกสาวที่โรงพัก

ตอนนั้นมีผู้ชายคนหนึ่ง อ้างว่าเป็นตัวแทนบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ บอกว่าถ้าไม่ยอมถูกดำเนินคดี ให้จ่ายเงินมา 5 หมื่นบาท แต่เธอมีเงินเพียง 1 หมื่นบาท สุดท้ายยอมรับเงิน 1 หมื่นบาท มีการจ่ายเงินต่อหน้าตำรวจ และเซ็นเอกสารอะไรบางอย่าง ก่อนจะรีบพาลูกสาวกลับบ้านทันที ลูกสาวตกใจและเสียใจมากที่เจอเรื่องนี้ ที่บ้านก็ประสบปัญหาการเงินต้องไปหยิบยืมคนอื่นมาจ่าย ไม่อยากให้ลูกมีประวัติเพราะกำลังเรียนหนังสือ เลยยอมเพื่อให้จบเรื่อง

หลังเหตุการณ์ดังกล่าว น.ส.หนึ่งได้เลิกขายกระทง เพราะลูกค้าที่มัลล่อซื้อก็เป็นรายแรกแล้วถูกจับทันที เงินที่ลงทุนประมาณ 1,000 บาทก็สูญเปล่า แลผมยังมาโดนปรับ

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 6 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6473

หน้า: 1 (ล่างขวา), 11

Col.Inch: 124.93

Ad Value: 219,876.80

PRValue (x3): 659,630.40

คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: ล้อซื้อกระทงวันยธ.ทวันสวมรอยเดินสายตบทรัพย์

อีก 1 หมิ่นบาท ล่าสุดพอมหาเห็นข่าวกรณีสาววัย 15 ปี จึงเชื่อว่าทีมที่มาจับกุมน่าจะเป็นทีมเดียวกัน เพราะพฤติกรรมเหมือนกัน และนัดส่งของบริเวณเดียวกัน ช่วงนี้ใกล้เทศกาลลอยกระทง มีเด็ก ๆ ทหารรายได้พิเศษ รับทำกระทงลายการ์ตูนขายหลายราย จึงฝากเตือนให้ระวังจะเจอแบบที่ลูกสาวเจอ และอยากให้ตรวจสอบว่าตัวแทนคนดังกล่าวมีอำนาจจากบริษัทจริงหรือไม่

วันเดียวกัน นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง รองประธานหอการค้า จ.นครราชสีมา และที่ปรึกษาประธานสภาทนายความ จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ที่ผ่านมาเคยมีการแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์กับผลิตภัณฑ์ชุมชนมาแล้วหลายราย อาจจะมาจากความไม่รู้ไม่ถึงการณของผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจฐานรากเป็นอย่างมาก จึงเห็นว่าจะต้องเข้ามาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ เรื่องการจับกุมละเมิดลิขสิทธิ์จะต้องมีกระบวนการทางกฎหมายที่ชัดเจน เช่น ผู้นำจับกุมจะต้องมีหนังสือมอบหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริงก่อน หลังจากนั้นจะต้องนำเอกสารหลักฐานไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ตรวจสอบและนำไปจับกุมในพื้นที่ ไม่ใช่จู่ๆ จะลงพื้นที่ไปเองโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ

“การดำเนินคดีกับเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี มีกระบวนการขั้นตอนที่แตกต่างกันจากผู้ใหญ่ เนื่องจากเป็นเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีนักสหวิชาชีพพร้อมด้วย แต่ที่เห็นจากข่าวไม่ปรากฏว่ามีนักสหวิชาชีพพร้อมด้วยเลย ดังนั้นจึงประสานไปยังสภาทนายความ จ.นครราชสีมา แล้ว เพื่อให้ลงพื้นที่หาข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน ว่ากระบวนการดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้ในส่วนของคดีความนั้น ถ้าผู้เสียหายเป็นคนสั่งให้ทำกระทงที่ผิดลิขสิทธิ์เอง เพื่อที่ใจจะให้เยาวชนกระทำความผิดลิขสิทธิ์ และทำการล่อซื้อ ก็ถือว่าการดำเนินคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการรื้อคดีกันใหม่ทั้งหมด” รองประธานหอการค้า จ.นครราชสีมา กล่าว